



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววิชราภรณ์ สิมศิริวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๕)	กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวไมยวี เลิศพิทักษ์สกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววัชรภรณ์ สิมศิริวัฒน์  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) เกียรติยศอันดับ ๒</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๘๐๘๐๑</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๓</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววัชรภรณ์ สิมศิริวัฒน์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๕)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน (Hypertention urgencies)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๐ วัน (วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอ

ประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๒๓ ปี เลขที่ภายนอก ๓๕๙๔๒/๕๗ มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ด้วยอาการ อาเจียนเป็นเลือด เวียนศีรษะ ก่อนมาโรงพยาบาล ๒ ชั่วโมง ประเมินแรกได้รับระดับความดันโลหิต ๒๔๓/๑๒๓ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๑๒๐ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้ง/นาที แพทย์วินิจฉัย ภาวะความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน (Hypertention urgencies) ต้องนอนพัก ในโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง จำนวน ๔ วัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนกลับบ้านส่งปรึกษากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน จึงติดตามเยี่ยมผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย วางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านร่วมกัน และนัดวัน เวลา ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ยาที่ได้รับกลับบ้าน Enaril ๕ มิลลิกรัม ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ ครั้งหลังอาหาร เช้า เย็น Amlodipine ๑๐ มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้า เย็นติดตามเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พบผู้ป่วยอยู่ที่บ้านพร้อมกับสามี ดูแลประเมินสัญญาณชีพ ระดับความดันโลหิต ๑๘๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๗๔ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที อุณหภูมิ ๓๗.๐ องศาเซลเซียส ประเมินอาการทางประสาทผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง รูม่านตา ๓ มิลลิเมตรมีปฏิกิริยาต่อแสงเท่ากัน ๒ ข้าง ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะอาเจียน ปวดตึงท้ายทอยบางครั้ง แต่ไม่มีเลือดกำเดาไหล สามารถทำ กิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง และมีสามีคอยดูแล ประเมินการรับประทานยา พบว่า รับประทานยาถูกต้อง ตามขนาดและเวลา หลังรับประทานยาไม่มีอาการข้างเคียงหรืออาการแพ้ยา ผู้ป่วยจัดยารับประทานเอง การรับประทานอาหารไม่จำกัดชนิดและปริมาณ เมื่อประเมินความรู้เรื่องโรคและวิธีการดูแลตนเอง สำหรับ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่าไม่เพียงพอดูแลให้คำแนะนำเรื่องอาหาร DASH และให้ความรู้เรื่อง สาเหตุ อาการ วิธีการรักษา รวมถึงวิธีการสังเกตอาการผิดปกติจากโรคความดันโลหิตสูง อันตรายจากภาวะ ความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน เช่น แขนขาอ่อนแรง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง ได้แก่ ภาวะหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน และวิธีการรับประทานยา

ความดันโลหิตสูงและผลข้างเคียงต่อร่างกาย เช่น หน้ามืดเวียนศีรษะ ตามัว แนะนำญาติให้กำลังใจและช่วยดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความกังวลและความเครียด

การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินความรู้และการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เคยได้รับ

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ชื่อข้อเสนอ จัดแผนการเยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่บ้านและแผนปฏิบัติการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและการป้องกันอันตรายจากภาวะความโลหิตสูงเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมีแผนการเยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่บ้าน

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน (Hypertention urgencies) ได้รับการรักษาเร็ว ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

๒. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่และครอบครัว ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงภาวะแทรกซ้อน และการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม

๓. จัดทำเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวและการสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน (Hypertention urgencies)

๔. ช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก ภาวะความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน (Hypertention urgencies)